



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กสส.จับมือขบวนการสหกรณ์เปิดโครงการ “น้ำใจสหกรณ์ไทยฯ”

ส่งข้าวหอมมะลิช่วยสหกรณ์ญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ มอบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นแกนหลักจัดโครงการพิเศษ “น้ำใจสหกรณ์ไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิญี่ปุ่น” เปิดรับเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อข้าวหอมมะลิ ส่งผ่านสถานทูต และJA-ZENCHUเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการในการช่วยเหลือสหกรณ์ญี่ปุ่นที่ประสบภัยพิบัติ สึนามิ ที่ประเทศญี่ปุ่น ว่า ที่ผ่าน ความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ไทยและญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาช้านานและมีความแน่นแฟ้นอย่างมาก เนื่องจากทางสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์ของไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ การสั่งซื้อผลไม้จากสหกรณ์ของไทย การส่งผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมาคอยให้คำแนะนำในด้านการพัฒนาสหกรณ์และผู้นำกลุ่มอาชีพ การให้ทุนสำหรับการศึกษาดูงานและการจัดอบรมบุคลากรของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิ ทาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการทำหนังสือแสดงความเสียใจผ่านทางหน่วยงานที่ได้ติดต่อประสานงานกันอยู่ ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกลางแห่งประเทศไทย (JA-ZENCHU) และสหกรณ์อื่นๆ ที่ได้มีการติดต่อประสานงานกับขบวนการสหกรณ์ของไทย สำหรับมาตรการในการช่วยเหลือ นั้น กรมฯ ได้มีการหารือร่วมกับขบวนการสหกรณ์ได้ข้อสรุปว่า เรื่องนี้จะมอบให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นแกนหลักในการช่วยเหลือ ซึ่งขณะนี้ได้มีการ เปิดบัญชีรับเงินบริจาค เพื่อนำไป ซื้อข้าวหอมมะลิ ของสมาชิกสหกรณ์ โดยมอบหมายให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้รวบรวม ฉะนั้นการช่วยเหลือจะส่งไปในรูปแบบของการจัดซื้อข้าว หอมมะลิ ที่เป็นผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ และเงินบริจาค ที่จะส่ง มอบให้กับทาง ประเทศ ญี่ปุ่น ผ่านทางสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ด้าน ดร.เฉลิมพล คุณสัมพันธ์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการพิเศษ “น้ำใจสหกรณ์ไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ -ญี่ปุ่น” เพื่อจัดซื้อข้าวหอมมะลิ 100% ของสหกรณ์เพื่อส่งไปช่วยเหลือสหกรณ์ญี่ปุ่นที่ประสบภัยพิบัติ โดยตั้งเป้าจะจัดซื้อข้าวหอมมะลิขนาด ถูกละ 5 กก. ไม่น้อยกว่า 20 ตัน โดยจะทำพิธีส่งมอบข้าวผ่านชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกลางแห่งประเทศไทย (JA-ZENCHU) และสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนแผนงานเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น ในวันที่ 28 เมษายน 2554 ณ ศูนย์การประชุมรพีภิรมย์ กรุงเทพมหานคร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

“ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวน สหกรณ์ไทย วมโครงการช่วยเหลือสหกรณ์ญี่ปุ่นที่ประสบภัย สึนามิในครั้งนี้ โดยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อข้าวหอมมะลิ โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สันนิบาตสหกรณ์ฯช่วยเหลือสหกรณ์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ” ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาศรียาน กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 012-1-65678-0 หรือร่วมบริจาคเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ถูกละ 5 กก. มายังสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิจัย กรุงเทพฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานต่างประเทศ กลุ่มงานพัฒนาสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2669 3254-60 ต่อ1001 และ1033 แฟกซ์ 0-2241 1228”